

## SỰ PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NĂM TỚI

Theo Saigon Times, nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong năm tới, nhưng với tốc độ chậm hơn, ông Nguyễn Đình Cung, Chủ tịch Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).

Phát biểu tại một cuộc hội thảo về triển vọng kinh tế được tổ chức tại TPHCM vào ngày 11 tháng 11 của các CEO Club cho biết kinh tế vĩ mô sẽ ổn định mà tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa thế giới được dự báo vẫn ở mức thấp, do đó mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh với tai họa gây ra bởi chi phí vận hành cao và hạn chế tiếp cận với các nguồn tài trợ. Lãi suất cho vay sẽ ở mức cao, làm cho nó khó khăn cho doanh nghiệp vay.

Ông Nguyễn Đình Cung cho biết đã có tồn tại một nghịch lý ở Việt Nam. Giá hàng hóa đã giảm nhưng lãi suất không giảm cho phù hợp, và lý do chính là nợ xấu rất lớn.

Các ngân hàng trung ương cho biết nợ xấu đã giảm xuống dưới 3% tổng dư nợ, nhưng trong thực tế, nó vẫn ở đâu đó trong nền kinh tế, với người vay và ngân hàng cho vay vẫn còn cao.

Tốc độ thu ngân sách là chậm hơn so với chi tiêu và tốc độ đầu tư chậm mà chi tiêu thường xuyên. Thâm hụt ngân sách và nợ công đã được tăng đều qua các năm.

Chính phủ nên thực hiện cải cách hành chính và thể chế để truyền sự tự tin trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) để thực hiện các khoản đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng nhân sự để tăng khả năng cạnh tranh của họ. Nếu không, cơ hội mang lại bởi các hiệp định thương mại tự do sẽ không có lợi cho doanh nghiệp trong nước.

Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc ngân hàng trung ương, cho rằng các ngân hàng trung ương đã thông qua chính sách tín dụng ưu đãi cho các DNVN. Đặc biệt, đã thiết lập trần lãi suất cho vay trong năm lĩnh vực ưu tiên đó là hai điểm phần trăm thấp hơn so với tốc độ bình thường và các quy định đã ban hành về bảo lãnh tín dụng cho các DN NVV tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, theo Hồng, các doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu vay vốn và cải thiện quản trị.